



ที่ ศธ ๐๒๘๒ / ๑๒๗๑๙

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนนิवास อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ทุกแห่ง

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความภาคภูมิใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจจะรับการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน ประเภทผู้ให้การสนับสนุน ประเภทละ ๑ รางวัล โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.ศึกษาวิธีการหลักเกณฑ์และใบสมัครพร้อมทั้งพร้อมแนวทางการดำเนินการเสนอผลงานและเอกสารประกอบการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ฯ (รายละเอียดแนบท้าย QR Code)

๒.ส่งเอกสารหลักฐานผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการตามประเภทผู้สมัครของท่าน ซึ่งแบ่งได้จำนวน ๓ ประเภท ฯ ละ ๑ รางวัล ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ฯ ที่กำหนด ไปยังกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนนิवास อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ซึ่งกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกฯ ผลงานต่อไป

ทั้งนี้ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีพิธีมอบเข็มลูกเสือและเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ฯ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพลาซ่าไฮ เซดท์เวย์awang กรุงเทพมหานคร โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid - 19 ยังไม่เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น จะปรับเป็นการส่งเข็มลูกเสือสมาเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมอบให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ ต่อไป

พร้อมนี้ ได้ส่งหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นฯ ตัวอย่างใบสมัครแต่ละประเภท แนวทางการดำเนินการเสนอผลงานและเอกสารประกอบโดยสามารถดาวน์โหลดตาม QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ ขอบท่าดี)
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

โทร. ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๙

โทรสาร. ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๙

